

Số: /BC-VPUBND Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2020**

Thực hiện Công văn số 2766/UBND-VX ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc đánh giá, chấm điểm công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Huyện; Quyết định số 1002/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định tiêu chí, đánh giá xếp loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN**

##### **1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp triển khai thực hiện của chính quyền**

- Thời gian qua, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện luôn quan tâm, chú trọng đến công tác dân vận của chính quyền, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện trong công tác dân vận giữa cơ quan, cấp ủy và các tổ chức đoàn thể gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phát huy quyền làm chủ của công chức và người lao động trong tham gia giám sát, phản biện và quản lý xã hội, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

##### **2. Kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền**

###### **2.1. Công tác triển, quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dân vận**

- Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1002/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 30- KH/BDVHU-UBND về phối hợp triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020; Quy chế hoạt động về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các tổ, bộ phận thực hiện tự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên chỉ đạo và tuyên truyền trong các cuộc họp về tăng cường

và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước trong tình hình mới.

- Việc quán triệt các nội dung về công tác dân vận đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, chân chính tác phong, lễ lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức, người lao động; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với chống quan liêu.

## **2.2. Lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức**

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về chấp hành nghiêm trong giờ làm việc hành chính thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; đơn vị đã quán triệt đến công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ công chức. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc theo quy định, thực hiện tốt văn hóa công sở, có thái độ tích cực trong công việc.

## **2.3. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị**

Đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt học tập văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chính đôn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn ngành. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với chống quan liêu; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

## **2.4. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính**

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng và ban hành kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, công khai trên lịch công tác hàng tuần của Huyện. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phân công trực tiếp công dân thường xuyên và

định kỳ theo quy định; phân công nhiệm vụ cho công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Trong năm 2020, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện tiếp dân định kỳ giải quyết khiếu nại được 53 lượt, 57 người theo quy định, Ban Tiếp công dân của Huyện tiếp dân thường xuyên được 170 lượt; tiếp nhận 182 đơn (*giảm 24 đơn so với năm 2019*), trong đó, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do thực hiện các công trình, dự án: 94 đơn, tranh chấp đất đai: 31 đơn, về môi trường: 05 đơn, khác 52 đơn, không có đơn khiếu nại, tố cáo, không có vụ việc đông người phức tạp; đã chuyển đơn đến ngành chuyên môn tham mưu giải quyết được 153/182 đơn, còn lại 29 đơn (còn hạn) đang xác minh giải quyết theo quy định.

### **2.5. Công tác phối hợp, tạo điều kiện đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp**

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ góp phần bảo đảm chính trị kinh tế - xã hội như: phối hợp với các ban ngành thực hiện ký kết thi đua, ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các ban, ngành khác trong việc tham mưu tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền ở tại các xã, thị trấn.

### **2.6. Các mô hình dân vận khéo của chính quyền tại đơn vị đang thực hiện có hiệu quả thiết thực**

Tiếp tục thực hiện trong công tác dân vận về việc phụng dưỡng 01 hộ gia đình chính sách nghèo của Huyện do Văn phòng đảm nhận.

### **2.7. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền**

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị. Đồng thời, phân công cho từng công chức tự kiểm tra, giám sát lẫn nhau. Qua đó, các vấn đề phát sinh đều được phát hiện kịp thời và có sự nhắc nhở tại các cuộc họp cơ quan, nhờ vậy việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị đều đạt kết quả tốt.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh về công tác dân vận đồng thời quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động tại đơn vị.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân của công chức, người lao động được nâng lên.

Công khai minh bạch các thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác dân vận chính quyền đã gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo sự gần gũi với nhân dân, qua đó vận động đảng viên, công chức và người lao động chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

## **2. Hạn chế và nguyên nhân**

Công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân vận có lúc chưa được thường xuyên. Công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai phong trào thi có lúc chưa đồng bộ.

Việc triển khai, cụ thể hóa một số nội dung, giải pháp thực hiện dân vận ở đơn vị có lúc chưa thật sự chú trọng.

Công tác quán triệt, học tập các văn bản có liên quan đến công tác dân vận đôi khi chưa kịp thời; kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác dân vận chính quyền chưa đạt hiệu quả cao.

### **Nguyên nhân tồn tại, hạn chế**

Công chức đảm trách việc thực hiện quy chế dân vận ở cơ quan kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nên hiệu quả tham mưu, chỉ đạo chưa cao, thiếu sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các đoàn thể trong việc tham mưu thực hiện.

Vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động công chức, người lao động thực hiện quy chế dân vận chưa cụ thể, rõ nét; công tác phối hợp chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2020 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện./.

#### ***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND Huyện;
- Phòng Nội vụ Huyện;
- LĐVP; các CVNC;
- Lưu: VT.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đoàn Hữu Tiên**